

# HƯNG HÀ Nhiều biện pháp nâng cao chất lượng tuyển quân

Những năm qua, Ban CHQS huyện Hưng Hà đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển truyền Luật Nghĩa vụ quân sự bằng nhiều hình thức phong phú, sát điều kiện thực tế, kịp thời động viên thanh niên hăng hái tham gia sơ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Cùng với đó, Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, kiện toàn Hội đồng NVQS huyện; phân công cán bộ phụ trách trực tiếp hướng dẫn các xã, thị trấn chủ động rà soát, phúc tra, nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ cũng như phân loại chính xác các đối tượng được miễn, tạm hoãn, do điều kiện nhập ngũ theo quy định. Ban CHQS huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức sơ tuyển quy trình, bảo đảm tiến độ, thời gian quy định.



Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hưng Hà đánh giá chặt chẽ, công khai chất lượng thanh niên khám tuyển.

chặt chẽ, đúng luật. Danh sách đối tượng thuộc diện miễn, hoãn và thanh niên thuộc diện gọi sơ, khám tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và thông báo trên hệ thống truyền thanh để nhân dân nắm được thông tin theo đúng quy trình, bảo đảm tiến độ, thời gian quy định.

Theo Trung tá Lê Công Lý, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện: Hiện nay, số thanh niên đi làm ăn xa chiếm tỷ lệ lớn, nhiều xã lên tới 70 - 80% nên công tác đón đóc, gọi thanh niên tham gia sơ, khám tuyển rất khó khăn. Đối với những trường hợp này, cán bộ cơ quan quân sự huyện trực tiếp xuống địa bàn cùng

với lãnh đạo địa phương và các ban, ngành, đoàn thể gặp gỡ, động viên, nắm tâm tư, nguyện vọng và giải thích cho gia đình để gọi con em về tham gia khám tuyển. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công an huyện rà soát, loại khỏi danh sách những công dân không đủ tiêu chuẩn về chính trị; làm tốt công

tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ của địa phương mình. Nhờ vậy, hàng năm tỷ lệ thanh niên tham gia sơ, khám tuyển và chấp hành NVQS của huyện tăng lên. Hưng Hà luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân.

Xác định công tác hậu phương quân đội cũng là yếu tố quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có công dân nhập ngũ gặp khó khăn; tặng quà công dân nhập ngũ (mỗi suất trị giá từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng); đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, động viên thanh niên khai lên đường nhập ngũ, tạo không khí phấn khởi, thực sự là ngày hội tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Nhờ làm tốt công tác tuyển truyền, vận động cũng như thực hiện "tròn khâu" trong công tác tuyển quân, những năm qua, Hưng Hà luôn hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng tốt. Riêng năm 2018, huyện giao 370 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu. Bước vào mùa tuyển quân năm 2019, cấp ủy, chính

quyền và cơ quan quân sự huyện tiếp tục chỉ đạo tổ chức công tác tuyển quân một cách đồng bộ, bài bản. Trong những ngày khám tuyển NVQS, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các xã, thị trấn trong huyện đều có mặt tại điểm khám để động viên, đón đóc và hướng dẫn thanh niên tham gia khám tuyển. Là một trong những thanh niên tham gia khám tuyển lần này, Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1999, quê tại thôn Phú Hội, xã Dân Chủ có hoàn cảnh khó khăn. Sinh ra chưa một lần biết về bố, mẹ qua đời khi tròn 4 tuổi, hiện tại Thạch ở cùng bác. Dù hoàn cảnh đặc biệt như vậy nhưng em luôn mong muốn được tham gia quân ngũ. Thạch tâm sự: Em rất vui khi biết mình đạt sức khỏe loại 2. Em đã sẵn sàng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với Tổ quốc.

Đến thời điểm này, công tác khám tuyển NVQS năm 2019 của Hưng Hà cơ bản hoàn thành. Theo báo cáo của Ban CHQS huyện, toàn huyện đã điều khám 1.288 thanh niên, trong đó gần 800 thanh niên đã tham gia khám tuyển, 552 thanh niên đạt sức khỏe loại 1, 2, 3. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tổ chức khám bù, khám vết để bảo đảm chỉ tiêu giao quân.

TẮT ĐẠT

## Triển lãm mỹ thuật đương đại Việt Nam - Thái Lan 2018

(chinhphu.vn) Triển lãm mỹ thuật đương đại Việt Nam - Thái Lan 2018 được tổ chức bởi Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam và Học viện Buditpatanasilpa, Thái Lan trong khuôn khổ chương trình phát triển hợp tác kết nối văn hóa và nghệ thuật với các nước ASEAN vừa khai mạc tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.



Triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ, cũng là các giảng viên của Thái Lan và Việt Nam.

Triển lãm trưng bày hơn 100 tác phẩm của các giảng viên, giảng viên thỉnh giảng, họa sĩ của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đặc biệt là các giảng viên, họa sĩ của Khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp và giảng viên các trường thành viên của Học viện Buditpatanasilpa. Các tác phẩm nghệ thuật có sự đa dạng về chất liệu, phong cách thể hiện: sơn dầu, acrylic, sơn mài, lụa, đồ họa, điêu khắc, gốm sứ, in, nhiếp ảnh, truyền thông... thể hiện góc nhìn đa dạng về cuộc sống đương đại của Việt Nam và Thái Lan cũng như nét văn hóa đặc trưng của các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Triển lãm đánh dấu bước khởi đầu cho sự hợp tác giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Học viện Buditpatanasilpa thông qua ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tạo lập diễn đàn trao đổi kiến thức giữa các giảng viên, họa sĩ trong hoạt động sáng tạo, đào tạo văn hóa và nghệ thuật.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, các giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Học viện Buditpatanasilpa còn có các hoạt động sáng tác tại các địa điểm văn hóa, thắng cảnh tại Hà Nội, Ninh Bình nhằm tăng cường hiểu biết văn hóa và nghệ thuật giữa hai bên.

Thành công của triển lãm sẽ mở ra cơ hội hợp tác, giao lưu đa dạng, phong phú hơn nữa giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Học viện Buditpatanasilpa cũng như với các đối tác trong cộng đồng ASEAN.

Đây là một trong chuỗi hợp tác toàn diện phát triển đào tạo nghệ thuật mà Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội luôn muốn mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là các nước châu Á và khu vực Đông Nam Á.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 6/12.

## 12 tác phẩm của Việt Nam đạt giải cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế



Tác phẩm "Giàng lưới" của nhiếp ảnh gia Lương Nguyễn Thiên Chương giành giải vàng của FIAP ở thể loại ảnh đen trắng.

(nhandan.com.vn) Tại cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế Orhan Holding lần thứ 14 vừa tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, thu hút 5.000 tác phẩm của 671 nhiếp ảnh gia đến từ 71 nước dự thi, Việt Nam có 12 tác phẩm đạt giải ở 4 hạng mục và 9 tác phẩm được triển lãm.

Nhiếp ảnh gia Đặng Quang Vinh giành 5 giải thưởng và giải nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất của Hiệp hội Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP) cùng giải đặc biệt của Tập đoàn Orhan cho thể loại ảnh đen trắng. Nhiếp ảnh gia Lương Nguyễn Thiên Chương giành giải vàng ở thể loại ảnh đen trắng.

Để tăng các tác phẩm đạt giải của Việt Nam chủ yếu về phong cảnh đất nước và sinh hoạt, lao động, sản xuất của người dân.

NGUYỄN CƯỜNG

# Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp

Với gần 50 doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, những năm qua, cùng với đẩy mạnh việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động (NLD), các cấp công đoàn huyện Thái Thụy luôn bám sát cơ sở, tăng cường kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), qua đó giúp doanh nghiệp và NLD yên tâm sản xuất.



Công nhân Công ty Cổ phần Thủy sản thương mại Diêm Điền được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trong quá trình làm việc.

Những năm gần đây, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố cháy, nổ trên địa bàn huyện Thái Thụy tuy đã giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp; việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm ATVSLĐ của một số doanh nghiệp chưa nghiêm, tình trạng NLD vi phạm quy trình vận hành máy, thiết bị có yếu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động còn diễn ra ở một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể. Tại Thái Thụy, năm 2016 xảy ra vụ nổ nồi hơi sơ chế đon

biển tại cơ sở chế biến hải sản Lan Anh, xã Thụy Hải làm 4 người chết, 11 người bị thương hay vụ cháy tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình II xảy ra tháng 12/2017 gây tổn thất lớn về tài sản.

Thực tế trên, công tác kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp được các cấp công

đoàn huyện Thái Thụy coi trọng. Đối với những doanh nghiệp mới thành lập và đi vào hoạt động, ngoài việc hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định, Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu doanh nghiệp xây dựng phương án, mua sắm trang thiết bị bảo đảm ATVSLĐ, phòng, chống cháy, nổ. Tại

Công ty TNHH May Gia Nguyễn (xã Thụy Phúc), với 260 công nhân làm việc, để công nhân yên tâm sản xuất, ngoài việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với NLD theo quy định, Công ty luôn quan tâm đến công tác ATVSLĐ. Anh Đoàn Văn Nhã, tổ trưởng tổ cơ điện Công ty cho biết: Ngay từ khi thành

lập Công ty đã thành lập bộ phận ATVSLĐ; mua sắm bình chữa cháy theo diện tích nhà xưởng, trang bị bảo hộ lao động cho NLD, tổ chức tập huấn ATVSLĐ cho NLD 2 lần/năm. Vào mùa hè thời tiết nóng, Công ty có hệ thống dẫn lạnh tại các nơi làm việc cho NLD. Ngoài ra, hàng năm Công ty bố trí kinh phí trên 100 triệu đồng để bổ sung máy móc, thiết bị, đèn chiếu sáng... bảo đảm các điều kiện cơ bản cho công nhân làm việc. Bên cạnh đó, hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện còn phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các đơn vị, hướng dẫn các doanh nghiệp tự kiểm tra, phát hiện, khắc phục những tồn tại trong công tác ATVSLĐ...

Ông Nguyễn Hữu Khuyến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy cho biết: Liên đoàn Lao động huyện hiện có 238 công đoàn cơ sở, trong đó có 46 công đoàn doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để bảo đảm ATVSLĐ, hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thành lập hội đồng bảo hộ lao động hoặc bộ phận ATVSLĐ; xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các bộ phận sản xuất, kinh

doanh, hoạt động theo nội quy, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra NLD thực hiện quy định về ATVSLĐ, đặc biệt là quy trình vận hành, sử dụng máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Hầu hết các doanh nghiệp đều cung cấp đầy đủ trang thiết bị, bảo hộ lao động cho NLD; kiểm tra định kỳ máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đầu tư, cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm an toàn thiết bị, nhà xưởng, phòng, chống cháy, nổ, xử lý khói bụi, khí thải, nước thải, tiếng ồn...; tổ chức hệ thống y tế cơ sở chăm lo sức khỏe NLD. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp xem nhẹ công tác ATVSLĐ; nhiều người sử dụng lao động và NLD còn chạy theo năng suất, chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo hộ lao động, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của NLD... Vì vậy, các doanh nghiệp, nhất là NLD cần chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của NLD và tài sản của doanh nghiệp, tạo sự gắn kết giữa NLD với doanh nghiệp, tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

# Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên

Năm 2018, tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12 được Bộ Y tế phát động với chủ đề "Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì tương lai giống nòi".

Đáng, Nhà nước luôn khẳng định dân số là vấn đề gốc của mọi vấn đề, là nền tảng quan trọng trong phát triển bền vững quốc gia. Do vậy, nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh công tác dân số đã được ban hành. Trung bình mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đã giảm từ 6,4 con (năm 1960) xuống còn 2,09 con năm 2006 (đạt mức sinh thay thế) và duy trì liên tục đến nay; tỷ lệ tử vong của bà mẹ khi sinh giảm từ 69/100.000 ca sinh sống (năm 2009) xuống còn 54/100.000 ca sinh sống (năm 2017); tỷ suất chết trẻ

em dưới 1 tuổi, dưới 5 tuổi đều giảm mạnh... đưa Việt Nam thành một trong năm nước đang phát triển có mức tử vong bà mẹ, trẻ em giảm nhanh nhất trên thế giới. Mặt khác, tuổi thọ bình quân của người Việt Nam tiếp tục tăng và đạt 73,5 tuổi vào năm 2017.

Những kết quả quan trọng nêu trên đã đóng góp đáng kể vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Nhờ thành công của chương trình dân số - sức khỏe sinh sản, Việt Nam đã kết thúc thời kỳ cơ cấu "dân số trẻ" và bước vào thời kỳ cơ cấu "dân số vàng". Đây là cơ hội có một không hai trong lịch sử phát triển nhân khẩu học của mỗi quốc gia. Hiện tại, với quy mô dân số gần 95 triệu người, Việt Nam là nước đông dân thứ 14 trên

thế giới, thứ 8 châu Á và thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Số người trong độ tuổi lao động hiện là hơn 64 triệu người (chiếm hơn 68% số dân), đây là nguồn nhân lực to lớn cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, đầu tư phát triển giáo dục, y tế và việc làm cho lực lượng lao động trẻ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có vai trò cốt yếu trong giai đoạn hiện nay.

Theo thống kê, vị thành niên, thanh niên Việt Nam (nhóm từ 10 - 24 tuổi) chiếm hơn 22% số dân, là lực lượng hùng hậu, có tiềm năng to lớn, xung kích trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Với sự quan tâm, chăm lo của các Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành, của gia đình và toàn xã hội, vị thành niên, thanh

niên Việt Nam đã có những bước phát triển khá toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyển truyền, giáo dục song tình trạng quan hệ tình dục sớm, quan hệ tình dục không an toàn, mang thai ngoài ý muốn và phá thai không an toàn, nguy cơ lây nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiễm HIV ở vị thành niên, thanh niên vẫn có xu hướng gia tăng, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, các khu công nghiệp tập trung...

Mặt khác, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục của vị thành niên, thanh niên còn nhiều hạn chế; giáo dục về sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục chưa tiếp cận được ở diện rộng; việc cung cấp thông tin, dịch vụ thân thiện về sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của vị thành niên, thanh niên. Theo báo cáo của Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế), tình trạng phá thai ở Việt Nam

đang ở mức rất cao với 250.000 - 300.000 ca mỗi năm; cứ 1.000 ca phá thai có 15 trường hợp ở độ tuổi vị thành niên; cứ 100 ca phá thai ở phụ nữ tuổi 15 - 49 thì có 62 ca mang thai ngoài ý muốn... Đây là những con số đáng lo ngại, đòi hỏi các bộ, ngành liên quan nỗ lực nhiều hơn nữa, đầu tư nhiều hơn nữa để giải quyết những vấn đề liên quan.

Sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi. Vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên được Bộ Y tế xác định là một nội dung ưu tiên trong chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 906/QĐ-BYT ngày 15/3/2017 phê duyệt đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời, phối hợp Bộ Giáo

dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam... triển khai chương trình giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản, giới và bình đẳng giới trong nhà trường với các hoạt động cụ thể như: "Góc thân thiện cho học sinh", "Kịch tương tác cho vị thành niên, thanh niên"; các mô hình "Góc thân thiện cho thanh niên công nhân",

"Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản trong công nhân lao động"... Để thiết thực hưởng ứng chủ đề tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam năm 2018, Bộ Y tế đề nghị bộ máy làm công tác dân số các cấp đẩy mạnh truyền thông, giáo dục theo chuyên đề tại địa bàn; tăng cường lồng ghép giữa truyền thông và cung

cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe cho vị thành niên, thanh niên; chú trọng mở rộng đối tượng vận động là cha mẹ, ông bà... để giáo dục, động viên con em tham gia tư vấn, khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ; động viên mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng chủ đề, thông điệp của tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam.

(theo nhandan.com.vn)



Tư vấn về dân số, sức khỏe sinh sản cho học sinh.